



ข่าวปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4444 ต่อ 3352-3 โทรสาร 0-2653-4934

กรมปศุสัตว์แจ้งร่าง พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ.... ช่วยแก้ไขปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งและป้องกันโรคระบาดสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ว่า ตามที่มีรายงานข่าว เรื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ นั้น กรมปศุสัตว์ ขอชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยมีสาระสำคัญ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว มีความเห็นว่า ควรเพิ่มอำนาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนและค่าปรับไว้เป็นรายได้ของท้องถิ่นด้วย จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาในคราวเดียวกัน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ดังนั้นตามที่ประชาชนมีความกังวลเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับนั้น กรมปศุสัตว์ขอชี้แจงว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว คณะรัฐมนตรีจะต้องนำส่งเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้งสองฉบับ ในวาระที่ 1 ต่อไป โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา ดังนั้น เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อาจมีการแก้ไขให้เหมาะสมตามความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นการให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นจะเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของสัตว์ก็ได้ แต่ถ้าเรียกเก็บจะต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมท้ายร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ จะเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการขึ้นทะเบียน การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และการสงเคราะห์สัตว์จรจัดในสถานพักพิงของท้องถิ่นนั้นๆ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับคือ เพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งหรือสัตว์จรจัด ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด เนื่องจากผู้เลี้ยงสัตว์ต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์รวมถึงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมดูแลการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสม สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับบริการฉีดวัคซีน และในกรณีที่สัตว์หายจะสามารถติดตามและนำส่งคืนเจ้าของสัตว์ได้ นอกจากนี้สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งเป็นสัตว์จรจัดจะได้รับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่พักพิง มีการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน ไม่ต้องอดอยาก เจ็บป่วย เสี่ยงกับการถูกทำร้ายหรือ เกิดอุบัติเหตุ
